

Lần đầu tiên, cùng lúc 7 học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ lên đường sang Nga du học. Cơ hội này tiếp tục được duy trì khi trường chuyên xác lập vị thế kingly, hợp tác với các tổ chức quốc tế để mang về nhiều cơ hội và lợi ích cho học trò xứ Quảng.



Bảy học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận học bổng toàn phần du học tại Nga. Ảnh: LÊ QUÂN

Bảy cái tên của thành phố 9X là Nguyễn Toàn, Võ Văn Duy, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thanh Thiệp, Nguyễn Anh Thảo và Nguyễn Thảo Xuân Hoài đều là những học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm niên khóa 2014 - 2017. Các bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, 7 em đã cùng với gần 170 học sinh THPT được Chính phủ Nga cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 - 5 năm đi học. Năm nay, các cuộc thi Olympic cho 4 môn giỏi tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học đã được tổ chức vào hai tháng 3 và 9 thành



## Mở thêm cánh cửa du học

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 10:37

---

Bên cạnh việc đào tạo nguồn tài, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn tạo nên một chính sách ưu đãi, để giúp các em vượt ra “biên giới”, du học nước ngoài. Cùng với câu chuyện tìm kiếm những tài năng cũng như kết nối với các trường đại học lớn trên thế giới để tạo cơ hội “sẵn” học bổng du học cho các học sinh, hiện 5 năm nay, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tạo điều kiện cho các em có cơ hội học tập ngôn ngữ với những bạn bè nước ngoài, thông qua tình nguyện viên hợp tác với chương trình FullBright nhân trường giao tiếp đa ngôn ngữ tiếng Anh tại trường. Thầy Hiếu trường Lê Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết thêm, thời gian tới, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Kurgan - Nga tiến hành trao đổi học viên, chuyên ngành học sinh đi du học. Bên cạnh đó, những chương trình tham quan, giao lưu học tập sẽ thông qua xuyên đường của tổ chức. Sau 15 năm thành lập, “chính sách” đào tạo nhân tài của trường đã có những bước tiến bộ đáng kể và trở...

**LÊ QUÂN ( [Báo Quảng Nam](#) )**